

# ทบทวนทุกโครงการ แจ้งใน14วัน

## “ทางหลวง”ขอโทษเหยื่อ คานสะพานถล่มทับดับ2

“ศักดิ์สยาม” เต็ม ลั่ง  
ตรวจสอบด่วน เหตุระทึก  
ขวัญซ้ำ ♦ อ่านต่อหน้า 6

### ทบทวน □ ต่อจากหน้า 1

คานสะพานกลับรถถนนพระราม 2 ร่วง  
ทับรถยนต์พังเสียหายยับ 3 คัน ตั้งเวลาย 2 ศพ  
บาดเจ็บ 2 ราย “อธิบดีกรมทางหลวง” ยึด  
ออกยอมรับลูกน้องผิดพลาด พร้อมเยียวยา  
เหยื่อเต็มที่ เผยปมมรณะอยู่ระหว่างซ่อม  
แซมสะพานชำรุด เตรียมเทพื้นใหม่จู่ ๆ  
คานหล่นโดนรถอย่างจัง คับเป็นบทรเรียน  
ครั้งใหญ่ จ่อทบทวนความปลอดภัยทุกมิติ  
ชัดเจน 14 วันต้องทราบสาเหตุ “บิ๊กตู่”  
จับมณาคมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูง  
สุดทุกโครงการทั่วประเทศ ส่วนอุบัติเหตุ  
สยของอีกราย คณะทัวร์นักท่องเที่ยวไทย  
ข้ามไปเที่ยวลาว เจอพ่วง 18 ล้อซึ่งตก  
หลุมจนตัวพ่วงหลุดจากรถ คนขับเบรก  
ไม่ทันชนประสาธนาอย่างจัง ดับคาที่ 5 ศพ  
เจ็บระนาว 19 ราย

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายศักดิ์สยาม ชิด  
ชอบ รว.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้  
นายสรารุท ทรงศิริโต อธิบดีกรมทางหลวง  
(ทล.) กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ  
คานสะพานกลับรถ กม.34 ถนนพระราม  
2 บริเวณหน้า รพ.วิการาม ขาเข้ากรุงเทพฯ  
จ.สมุทรสาคร ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมได้  
หล่นทับรถยนต์ที่วิ่งผ่านมาได้รับความเสีย  
หาย 3 คัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย  
แยกเป็นประชาชนเสียชีวิต 1 ราย บาด  
เจ็บ 1 ราย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย เบื้องต้นทราบ  
ว่าเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์สร้างและบูรณะ

สะพานที่ 3 (ปฐมธานี) ซึ่งรับผิดชอบ  
ในการปรับปรุงสะพานได้กำชับให้เร่งตรวจสอบ  
สาเหตุ ดำเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับ  
ผลกระทบจากอุบัติเหตุ และดำเนินการตาม  
ขั้นตอนกฎหมาย จนกว่าจะแก้ไขปัญหา  
เรียบร้อย

ต่อมานายสรารุทลงพื้นที่ร่วมกับ ผอ.  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปฐมธานี)  
และ ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ตรวจสอบ  
สาเหตุการเกิดที่เกิดขึ้นว่า เบื้องต้นพบว่าเหตุ  
เกิดเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 31 ก.ค.  
บนถนนพระราม 2 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่า  
จีน-นาโคก ที่ กม.34 บริเวณโครงการปรับปรุง  
สะพาน กลับรถบริเวณใกล้กับ รพ.วิกา  
ราม อ.เมืองสมุทรสาคร ขณะที่เกิดเหตุเจ้า  
หน้าที่คุมงานและคนงาน อยู่ระหว่างเตรียม  
ความเรียบร้อยพื้นที่ เพื่อจะเทพื้นสะพาน  
ใหม่ หลังจากได้ทุบพื้นสะพานช่วงที่ชำรุด  
เสียหายออกแล้ว ทันใดนั้นคานสะพาน  
ลอยตัวริมสุดได้ร่วงหล่นลงมาทับรถยนต์ที่  
สัญจรบนถนนพระราม 2 เป็นเหตุให้มีรถได้  
รับความเสียหาย 3 คัน ได้ประสานให้เจ้า  
หน้าที่ภูมิกำหนดส่ง รพ.และไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่  
รพ. ทั้งนี้ได้ปิดช่องจราจรช่องทางหลัก (ขา  
เข้า) โดยให้วิ่งทางคู่ขนานแทน เพื่ออำนวยความสะดวก  
ความสะดวกผู้ใช้งาน

นายสรารุท กล่าวว่ กรมทางหลวง  
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว  
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน  
ครั้งนี้ และขอภัยประชาชนกับเหตุการณ์ที่  
เกิดขึ้น กรมทางหลวงพร้อมรับผิดชอบ  
เยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ และ  
ขออภัยประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย  
ครั้งนี้นับเป็นบทรเรียนครั้งใหญ่ที่กรมทาง  
หลวง ต้องทบทวนและพิจารณามาตรการ

เสริมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมมาก  
ขึ้นในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนจะ  
เริ่มงานโครงการต่อไป เพื่อป้องกันและไม่ให้  
เกิดอุบัติเหตุ หรือผลกระทบด้านความ  
ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางขึ้นอีก ที่  
ผ่านกรมทางหลวงได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการ  
ความปลอดภัย ในระหว่างการก่อสร้างอย่าง  
สูงสุด เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับ  
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

อธิบดีกรมทางหลวง ระบุว่า  
อย่างไรก็ตามถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า  
เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ระดับ  
ไหนก็ตาม จะลงโทษทางวินัย และความผิด  
ทางละเมิดจะให้คดีความเสียหายที่เกิดขึ้น  
ด้วย นอกจากนี้จะตั้งกรรมการตรวจสอบราย  
ละเอียดข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น  
โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และให้รายงานผล  
ภายใน 14 วัน และให้เร่งรับการซ่อมแซม  
โครงสร้างสะพานกลับรถนี้ รวมทั้งปิดการ  
จราจรช่องทางหลักขาเข้าไว้ก่อน จนกว่าจะ  
มีความมั่นใจในความปลอดภัย และสั่งให้  
ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน วัสดุชิ้นส่วน  
งานก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักร และเจ้า  
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม หากพบว่า  
ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่พร้อมไม่ปลอดภัยให้  
หยุดงานก่อสร้างทันที โดยเน้นย้ำให้ใช้  
มาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

อย่างสูงสุด ซึ่งมีกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ  
นายสรารุท เปิดเผยว่า ส่วนกรณี  
เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทล. จะ  
ดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งค่ารักษาพยาบาล และ  
ดำเนินการด้านพิธีกรรมทางศาสนากรณีผู้เสียชีวิต  
โดย ทล. จะเป็นเจ้าภาพตลอดจน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น สำหรับกรณีเป็นเจ้าหน้าที่  
ของ ทล. เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนสวัสดิการ  
ทล. ได้รับรายละ 30,000 บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บ  
จะได้รับค่ารักษา 10,000-30,000 บาท  
ต่อราย ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการบาดเจ็บ  
นอกจากนี้ยังมีเงินที่ ทล. ร่วมกันบริจาคให้กับ  
เจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุ  
ระหว่างก่อสร้างด้วย ซึ่งในจำนวนการเยียวยา  
จะเป็นอะไรบ้าง และมีวงเงินรวมเท่าไรนั้น  
ทล. จะเจรจากับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ  
เพื่อให้ข้อสรุปอีกครั้ง ส่วนกรณีรถยนต์  
เสียหาย 3 คันนั้น ทล. จะหารือกับผู้เสียหาย  
และประสานไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อ



▲ **ติดยาว...**สภาพการจราจรบนถนนพระราม 2 ติดยาวเหยียดทั้งขาเข้า-ขาออก หลังเกิดอุบัติเหตุลานสะพานกลับรถ กม.34 ถนนพระราม 2 บริเวณหน้า รพ.วิภาวดี ขาเข้ากรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมได้หล่นทับรถยนต์ (ภาพเล็ก) มีผู้เสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 2

ชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเพราะเป็นความผิดพลาดของ ทล.

อธิบดีฯ กล่าวว่า สำหรับสะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 ที่ กม.34 (สะพานกลับรถบริเวณใกล้ รพ.วิภาวดี) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 ใช้งานมานานเกือบ 30 ปี มีความจำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมสะพาน โดยเริ่มเข้าซ่อมแซมสะพานตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 65 กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 65 ประกอบด้วยการทุบรื้อพื้นสะพานและเปลี่ยนพื้นใหม่จำนวน 2 ช่วง งานสกัดโครงสร้างสะพานที่เสียหาย ส่วนที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรง

รวมทั้งบริเวณพื้นที่ส่วนของทางขึ้นทางลงเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะใช้งานได้อย่างแข็งแรงปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการกลับรถขาเข้าบนถนนพระราม 2

ด้านตำรวจทางหลวงได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงอุบัติเหตุ กม.34 ถนนพระราม 2 ขาเข้าที่มีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก โดยให้ใช้เส้นทางแยก อ.บ้านแพ้ว กม.38-ถนนพระประโทน บ้านป้อ-นครปฐม-ถนนเพชรเกษม-ถนนบรมราชชนนี-กทม. แทน

เนื่องจากหลังเกิดเหตุทำให้การจราจรเส้นถนนพระราม 2 กลายเป็นอัมพาตติดขัดอย่างหนักทั้งขาเข้า-ขาออก ต่อเนื่องถนนสายหลักทุกเส้นทางนับสิบลกิโล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้อีกวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์วัสดุก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 (M82) ทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ระยะ (เฟส) ที่ 1 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 2 ที่ กม.17+500 (ขาเข้า กทม.) จ.สมุทรสาคร ร่วงใส่รถยนต์ได้รับความเสียหาย 3 คัน มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย ตอนนั้นทางอธิบดีกรมทางหลวงสั่งให้โครงการหยุดงานก่อสร้างบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด และพิจารณามาตรการเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ แต่บนถนนสายเดียวกันนี้กลับมาก่อเกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้ง

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม กำชับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบราย

ละเอียดข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้ใช้มาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุด ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกพื้นที่ของโครงการปรับปรุงสะพาน หรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ทั่วประเทศ วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกท้องเที่ยวชาวไทย ชนกับรถพ่วง 18 ล้อลาว เสียชีวิต 5 ศพ บาดเจ็บสาหัส 7 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 12 คน ที่บ้านเหลียงไช เมืองฮาดสะพังทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว หลังจากเดินทางกลับจากไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ห่างจากตัวเมืองสะหวันนะเขต ประมาณ 80 กม. รวมทั้งหมด 24 คน ส่วนผู้เสียชีวิต 5 ราย ประกอบด้วย พนักงานขับรถชาวลาว ไกด์ลาว ไกด์เวียดนาม และนักท่องเที่ยวชาวไทย 2 คน ทราบชื่อนายมงคล นาสมปอง และนางพินดา เข้าประสูติ เป็นชาว จ.ขอนแก่น ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดนำตัวส่ง รพ.แขวงสะหวันนะเขต.